



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/การเมือง

วันที่: พุธที่ 21 มีนาคม 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11137

หน้า: 16(กลาง), 13

Col.Inch: 35.67 Ad Value: 51,721.50 PRValue (x3): 155,164.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เร่งศูนย์อัตลักษณ์เชื่อมข้อมูลรับมือภัยความมั่นคงปท.

เร่งศูนย์อัตลักษณ์ เชื่อมข้อมูลรับมือ ภัยความมั่นคงปท.

กรุงเทพธุรกิจ • รัฐบาลเร่งจัดทำฐานข้อมูล
อัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ แก้ปัญหาข้อมูลบุคคล
ที่หลายหน่วยงานต่างฝ่ายต่างใช้เพื่อให้เป็นระบบ
สำหรับดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงของประเทศ
มอบหมายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวง
กลาโหม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านความมั่นคง ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง และสมว.
กลาโหม เป็นประธานว่า รัฐบาลพยายามเร่งจัดทำ
ฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ ด้วยมองเห็น
ปัญหาของความไม่เชื่อมโยงข้อมูลของอัตลักษณ์
บุคคลที่หน่วยงานต่างๆ ใช้อยู่ แต่ไม่เชื่อมโยงกัน
อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

เร่ง

และไม่สามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จึงได้เร่งรัดจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าว โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับกระทรวงการคลัง ต่างประเทศ คมนาคม พาณิชย์มหาดไทย ยุติธรรม แรงงาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวม

ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงด้านอัตลักษณ์บุคคลเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในงานดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงของประเทศ

โดย พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และเร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานและศูนย์ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลกับหน่วยงานด้านความมั่นคง พร้อมทั้งกำหนดให้บริหารจัดการร่วมกัน โดยให้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ รวมถึงการเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิดสำหรับงานดูแลความสงบความปลอดภัยในบ้านเมืองและความยุติธรรมให้กับประชาชนจากการใช้เป็นหลักฐาน ทั้งพยานวัตถุและพยานบุคคลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ

ส่วนในส่วนพื้นที่ภาคใต้ได้สั่งการศูนย์บูรณาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาพถ่ายทางอากาศเพื่อช่วยให้การประเมินผลการคุ้มครองการดูแลความสงบสุขและผดุงความยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลขับเคลื่อนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดกรณีตัวอย่างจากการใช้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลโดยเมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา

เมื่อตำรวจเมืองยอร์กเชียร์ ประเทศอังกฤษ สามารถยืนยันได้ว่า ศพหญิงนิรนาม ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อายุประมาณ 30-35 ปี ที่ถูกพบในอุทยานแห่งชาติยอร์กเชียร์ เดลส์ เมื่อปีพ.ศ.2547 คือ นางสาวลำตวน สีกัน

โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เก็บตัวอย่างข้อมูลรหัสพันธุกรรม(ดีเอ็นเอ)และภาพพิมพ์ลายนิ้วมือของนายบัวสา และนางจุมศรี สีกันยา ชาวบ้านในพื้นที่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี หลังจาก ที่ 2 สามีภรรยาคู่นี้แจ้งว่า นางสาวลำตวน บุตรสาวที่ได้แต่งงานกับ นายเดวิท อาร์มีเทจ ชายชาวอังกฤษ เมื่อปี 2534 และย้ายไปพำนักอยู่ที่อังกฤษ ได้ขาดการติดต่อกันเมื่อปี 2547 น่าจะเป็นศพหญิงนิรนาม ที่พบในอุทยานแห่งชาติในประเทศอังกฤษ

เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ได้เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มของนายบัวสา และนางจุมศรี เพื่อดำเนินการส่งตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม หลังใช้เวลา 2-3 วัน พร้อมกับได้รับความร่วมมือจากทางการอังกฤษในการสอบสวนอย่างรอบด้าน กระทั่งครอบครัวสามารถนำกระดูกของลูกสาวมาทำบุญตามประเพณี หลังจากที่ต้องรอคอยมากกว่า 14 ปี